
ฉบับที่ 6 / 2559—2560 ประจ ำสัปดำห์ที่ 3 เดือนสิงหำคม 2559 

 

 

"ผู้หญิงที่ผมมีอิทธิพลกับชีวิต
เธอมากที่สุด ผมสร้างท้ัง
รอยยิ้มและน้้าตาให้เธอได้  

ไม่มีวันไหนท่ีเธอจะไม่ท้าเพื่อผม 
ผมชอบเห็นรอยยิ้มของเธอ  
ช่างเป็นรอยยิม้ท่ีสวยที่สุด 
เท่าที่ผมเคยเห็น  รอยยิม้ 

ของเธอท้าให้โลกผมสว่างไสว  
ผมจึงชอบท้าให้เธอยิม้เสมอ  

เพราะเธอเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพล 
กับชีวิตผมมากที่สุดเช่นกัน   
ผมรักเธอ คุณแม่ของผม" 

 นายกเลิศรัตน์ ผิวงาม และคุณแม่อิ่ว ผิวงาม 



ก ำหนดกำรประชุมปกติประจ ำสปัดำห ์ครัง้ท่ี 6 / ปี 2559-2560 

วนัพธุท่ี 17 สิงหำคม 2559 

ณ.ห้องประชุม เซำท-์ซี-เพิรล์ 2 ชัน้ 2 โรงแรม เพิรล์ ภเูกต็ 

19.00-20.00น. รว่มรบัประทานอาหาร มติรภาพสงัสรรค ์

20.00-20.05น. นายกเคาะฆอ้ง เปิดประชุม รว่มรอ้งเพลงชาต ิและเพลงมารช์สโมสรโรตารภีูเกต็ 

20.05-20.15น.    ปฏคิม แนะน าแขกเยีย่มสโมสร โดย อน.ปริม สวุรรณเลิศ 

20.15-20.20น. นายกสโมสรแถลง โดย นย.เลิศรตัน์ ผิวงำม 

20.20-20.25น. สนเทศโรตาร ีโดย อน.ธนิต ตนัติวิท 

   เรื่อง กำรจดัวนัครอบครวัโรตำรี 

20.25-20.55น. บรรยำยพิเศษ โดย เยำวชน สโมสรโรทำแรคท ์และอินเทอรแ์รคทใ์นอปุถมัภ ์

   เรื่อง ”ประสบกำรณ์ กำรอบรมคณะกรรมกำรเยำวชน” 

21.00น.  นายกสโมสร เคาะฆอ้งปิดประชุม โดย นย.เลิศรตัน์ ผิวงำม  

   ถ่ำยรปูหมู่ร่วมกนั 



นายกแถลง โดย นย.เลิศรัตน์ ผิวงาม 

 ส่วนของค่าบ ารุง RI ครึง่ปีแรก สโมสรฯ ไดช้ าระเรยีบรอ้ยแลว้ ขอบคุณสมาชกิทุก

ท่านทีไ่ดช้ าระค่าบ ารุงสโมสรฯ ท าใหเ้ราสามารถช าระไดต้ามก าหนดของภาค 

 โปรแกรมการประชมุ 17 ส.ค. 2559 เราจะมคีรูผูค้วบคุม และเยาวชนทีเ่ดนิทางร่วม

อบรม DTA. จ.ตรงั มาเล่าประสบการณ์การอบรมใหฟ้งั ในการอบรมครัง้นี้ ตวัแทน

เยาวชนฯ ของเรา จากโรงเรยีน สตรภูีเกต็ ไดร้บัการคดัเลอืก เป็นประธานเยาวชน

ภาค 

 โปรแกรมวนัที ่ 17 ส.ค. 2559 มโีปรแกรมเพิม่เตมิ คอื อน.ธนิต ตนัตวิทิ ประธานจดังานวนัครอบครวั จะไดพู้ดคยุ 

หารอื แนวทางการจดังาน ในวนัที ่3 กนัยายน 2559 ต่อไปดว้ย 

 โปรแกรมการประชมุ 24 ส.ค. 2559 ทางสโมสรฯ จดัเป็นคนืมติรภาพ สมาชกิทุกทา่นเชญิเพื่อน ๆ ทีส่นใจร่วมท า

กจิกรรมกบัสโมสรฯ ในทุกรูปแบบเขา้ร่วมประชมุ พูดคุยกนั 

 การขอทุน DDF. เพื่อท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ มอบชัน้วางหนงัสอื ใหห้อ้งสมุดเฉลมิพระเกยีรต ิ โรงเรยีนบา้น

ท่าเรอื ไดป้ระสานงานเพิม่เตมิไปทาง อน.เฉลมิฉตัร แลว้ รอค าตอบหลงั 31 ส.ค. 2559 นี้ สโมสรฯ ขอไปทัง้สิน้ 

4,529US 

 ขอนดัประชมุคณะกรรมการบรหิาร ในวนัพุธที ่17 สงิหาคม 2559 เวลา 17.00น. ณ.หอ้ง เซาท ์ซ ีเพริล์ 2 โรงแรมเพริล์ 

เพื่อสรุปงานของเดอืน กรกฎาคม ทัง้เดอืน และครึง่เดอืนสงิหาคม ทีผ่า่นมา พรอ้มทัง้วางแผนท างานตอ่เนื่องไป 

 แจง้โปรแกรมส าคญัเดอืน กนัยายน เพื่อทุกท่านไดจ้ดัเวลาใหเ้หมาะสมในการเขา้พบ และพดูคุย กบั ผูว้า่การภาค จฑุา

ทพิย ์ธรรมศริพิงษ์ ในวนัจนัทรท์ี ่19 กนัยายน 2559 มกี าหนดการดงันี้ 

 17.00-18.00น.   พบนายกสโมสร, เลขาสโมสร, ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค และนายกรบัเลอืก 

18.00-19.00น.  พบประธานคณะกรรมการ และอนุกรรมการ 5 ฝา่ย, เหรญัญกิ, ผูฝึ้กอบรมสโมสร, ปฏคิม
สโมสร 

 19.00-20.00น.   รบัประทานอาหารร่วมกนักบัสมาชกิทุกทา่นในสโมสร 

20.00-20.30น.  ผูว้า่การภาคกล่าวถงึนโยบายของโรตารสีากล และใหค้ าแนะน าแนวทางของสโมสร ทีจ่ะ

บรรลุเป้าหมายของสโมสร และโรตารสีากลไดอ้ย่างไรในปี 2559-60 

20.30-20.45น.  ประชมุสโมสร และประดบัเขม็ผูบ้รจิาคใหมู้ลนธิโิรตาร ีก่อนปิดประชมุ  



เลขาแจ้งข่าว  โดย นยล.พัทธ์ธีรา กิตติวีระนนท ์

 กจิกรรมตลอด 1 สปัดาหท์ีผ่า่นมาของเราไม่ม ีนอกจาก News Clipping ในหนงัสอืพมิพ์
เสยีงใตป้ระจ าวนัที ่7 สงิหาคม 2559 เป็นขา่วการประชมุครัง้ ที ่4 ทีม่ ีผชภ.ฐกฤต บุตร
รุ่งโรจน์มาเป็นผูบ้รรยายพเิศษ ขอ Update เรื่องทัว่ไปของภาคแลว้กนันะคะ 

 โรตารสีากลแจง้เมือ่ 3 สงิหาคม วา่ 

 ภาค 3330 ยงัขาดการแจง้ชือ่นายกอยู่ 1 สโมสร และชือ่เลขาอยู่ 5 สโมสร 

 สรุป % การเขา้ใชง้าน My Rotary ในภาค 3330 จากสมาชกิ 100 สโมสรมนีายกเขา้ไป

ใช ้79% และเลขา เขา้ไปใช ้75% 

 การตัง้เป้าหมายสโมสร ม ี35 สโมสรทีไ่มไ่ดต้ัง้  

- ตัง้อยู่ 1-5 เป้าหมาย ม ี10 สโมสร  - ตัง้อยู่ 6-14 เป้าหมาย ม ี7 สโมสร 
- ตัง้อยู่ 15-30 เป้าหมาย ม ี38 สโมสร  - 30 เป้าหมาย ม ี10 สโมสร 

 สมาชกิแต่ละสโมสรในจงัหวดัภูเกต็ ชโินภูเกต็ = 25 / ภูเกต็เซ้าท ์= 27 / ภูเกต็ = 22 / จงัซลีอน = 19 / ทุ่งคา 
= 43 / อนัดามนั = 22 / พรหมเทพ    = 24 แปลวา่ในภเูก็ตตอนนีมี้โรแทเร่ียนทัง้หมด 182 คน 

สนเทศโรตารี โดย อน.โชคชัย ชีวเจริญกุล 

 อย่างทีท่ราบกนัวา่เดอืนสงิหาคม เป็นเดอืนแห่งการเพิม่สมาชกิภาพ และการ
ขยายสโมสรฯ กเ็ชน่กนัวา่ สโมสรโรตารภูีเกต็หลงัจากทีไ่ดม้สีมาชกิ 40 คน แลว้กล็ดหลัน่
ลงมาเหลอื 30 กวา่ๆ  จนถงึปจัจุบนันี้ม ี23 คน กเ็ป็นทีแ่จง้ชดัแลว้วา่สมาชกิเราน้อยลง 
แต่การทีจ่ะเพิม่สมาชกิ กเ็ป็นเรื่องทีท่า้ทายกบัสโมสรโรตารภูีเกต็ และสโมสรโรตารทีัว่
โลก ซึ่งปจัจุบนันี้สมาชกิภาพของสโมสรโรตารทีัว่โลกกเ็ริม่ลดน้อยลง สาเหตุทีส่มาชกิ
น้อยลงกม็อียู่หลายสาเหตุ จากการวจิยัของสโมสรโรตารสีากล ต่างคนต่างกจ็ะพยายามที่
จะขยายสโมสรใหม้ากขึน้ การขยายสโมสรใหม้ากขึน้กค็อืการเพิม่สมาชกิของโรตารมีาก
ขึน้แต่จากความเป็นจรงิ กฎเกณฑข์องโรตารเีราใชก้ฎเกณฑข์องโรตารสีากลกค็อืมาจาก
สหรฐัอเมรกิา และกเ็รามรีะเบยีบของสโมสรแต่ละสโมสร ไหนจะมเีรื่องของค่าบ ารุงสโมสร  ค่าบ ารุงสมาชกิ ค่าบ ารุงภาค  
ค่าบ ารุงของโรตารสีากล และกค็า่ใชจ้่ายภายในสโมสรทีส่มาชกิจะตอ้งใชจ้่าย คา่อาหาร ค่าโน่น คา่นี่ เป็นส่วนหนึ่งทีท่ าให้
บุคคลทีจ่ะเขา้มาเป็น สมาชกิทีจ่ะเขา้มาเป็นสมาชกิสโมสรเริม่คดิมาก และกค็วามพรอ้ม บางคนกย็งัไม่พอ ปจัจุบนันี้
สโมสรในจงัหวดัภูเกต็มถีงึ 7สโมสรสมาชกิ กย็อ่มกระจายทัว่ไป ตอนนี้ทีจ่รงิ 8 สโมสร ถา้รวมอคีลบัก ็9 สโมสร โดนรเีจค็
ไป 1 สโมสรกเ็หลอื 8 สโมสร ทัง้ 8 สโมสร ในจงัหวดัภูเกต็ การด าเนินเรือ่งของกจิกรรมภายในจงัหวดัเรามนักล็กัษณะ ที่
คลา้ยๆ กนั แต่เรากย็งัตอ้งการทีจ่ะใหม้สีมาชกิภาพ  สมาชกิของสโมสร สโมสรของแต่ละสโมสรมากขึน้ การทีจ่ะใหม้ี
สมาชกิของแต่ละสโมสรมากขึน้กต็อ้งมปีจัจยัหลกักค็อื การสรา้งมติรภาพภายในสโมสร อยา่งเชน่สโมสรโรตารภูีเกต็ 
เดีย๋วนี้มติรภาพภายในสโมสรเน้นเฟ้นเพราะวา่มอีดตีนายก และกม็วลมติรโรแทเรยีนยนืหลกัอยู่ นี่คอืสิง่หนึ่ง และกก็ารที่
เราจะไปหาสมาชกิใหม้าอยู่ในสโมสรของสโมสรโรตารภูีเกต็ เรากต็อ้งยดึหลกัของระเบยีบกฎของสโมสร ทีจ่ะท าใหส้มาชกิ
ทีจ่ะเขา้มาใหม่มคีวามมัน่คงและยดึหลกัอยูก่บัสโมสรโรตารภูีเกต็ไดต้ลอดไป 



บรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์บัญชา  ค้าของ (นายแพทย์สาธารณะสุข จ.ภูเก็ต) 

เรื่อง โครงการสร้างห้องเก็บขยะตดิเชื้อ 

 ก่อนอืน่ตอ้งกล่าวค าวา่ ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ ที่
ทางสโมสรโรตารภูีเกต็ ไดใ้หเ้กยีรต ิ ใหเ้วลาในการทีจ่ะมา
พูดคยุ สาระทีจ่ะคุยต่อไปนี้ คงไมไ่ดจ้ ากดัอยู่เฉพาะเรือ่ง
ของทีม่าเสนอ เรือ่งการแกป้ญัหาขยะตดิเชือ้ในจงัหวดัภูเกต็ 
ในฐานะทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบสุขภาพของคนภูเกต็อยู่ในขณะนี้ 
ถอืวา่สาธารณสุขจงัหวดักจ็ะตอ้งรบัฟงัความคดิเหน็จาก
ทุกๆ ทา่นทีไ่ปใชบ้รกิารอยู่ ซึ่งหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุขา้งล่างกค็อื 
สถานีอนามยั ขณะนี้เรยีกชือ่ไปเป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล ทัง้หมดของเราม ี 21 แห่ง รบัผดิชอบเรื่อง
ของโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 2 แห่งกค็อื โรงพยาบาลปา่
ตองและโรงพยาบาลถลาง ตวัโรงพยาบาลวชริะเอง กถ็อืวา่
เป็นหน่วยภายใตบ้งัคบับญัชา ถงึแมจ้ะมภีารกจิต่างๆ ที่
มากมาย ของโรงพยาบาลวชริะ นี่กย็งัอยู่ภายใตก้ารดูแล ใน
ดา้นบุคลากร ในเรือ่งของเงนิการคลงัจากสาธารณสุข
จงัหวดั เพราะฉะนัน้ถา้มคีวามคดิเหน็หรอืขอ้เสนอเกีย่วกบั
โรงพยาบาล กย็นิดทีีจ่ะรบัไปปรบัปรุงและพฒันา 

 วนันี้ทีม่าน าเสนอ เพราะเราจะหาใครมาชว่ยในการ
ทีจ่ะออกแบบ เหมอืนกบัของประดษิฐบ์างอย่างทีจ่ะมา
รองรบัเรื่องขยะตดิเชือ้เป็นลกัษณะทีจ่ะสามารถน าไปใชไ้ด้
จรงิ และเกดิประโยชน์จรงิในการทีจ่ะดูแลสขุภาพของคน
ภูเกต็ใหป้ลอดภยั 

  เนื่องจากขณะนี้ เทศบาลภูเกต็เองเป็นแห่งเดยีว
เท่านัน้ทีม่รีะบบก าจดัขยะตดิเชือ้ ทีเ่ป็นมาตรฐาน หลายๆ 
เมอืงในประเทศไทยขณะนี้อาจจะยงัไม่ม ี การก าจดัขยะตดิ
เชือ้นี่ก าจดัทีโ่รงพยาบาล ซึ่งจะมเีตาเผาความดนัสูง แต่
ดว้ยเหตุทีภู่เกต็เป็นเมอืง ไม่สามารถเอาขยะเหล่านี้ไปเผาที่
โรงพยาบาลได ้ เพราะจะเป็นมลภาวะต่ออากาศเพราะฉะนัน้ 
การเผาดว้ยความดนัสูงจะมกีารบบีอดัท าใหค้วนัทีเ่ป็น
มลพษิมนัหายไปหมดเลย ถอืวา่เป็นเตาเผาแรงดนัสูง ซึ่งกม็ี
แห่งเดยีวทีเ่ทศบาลนครภูเกต็ แต่ประเดน็ของมนัอยู่ตรงนี้
ครบั ของเราเองระบบก าจดัขยะตดิเชือ้ปรากฏวา่ถงึแมจ้ะมี
ความทนัสมยัอะไรต่างๆ กต็าม  แต่กระบวนการก าจดัขยะ 
ตรงการเกบ็ขยะขึน้มายงัมปีญัหาไมม่มีาตรฐาน ขณะนี้ใน
ขอ้ตกลงร่วมกนั รูปแบบทีค่ยุกนั ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั 
เป็นประธานหวัโต๊ะในการเป็นกรรมการเรื่องก าจดัขยะมูล
ฝอยรวมทัง้ขยะตดิเชือ้ เผอญิเมือ่มแีหล่งก าเนดิขยะมูลฝอย 
อยู่ในโรงพยาบาลของรฐั โรงพยาบาลเอกชน หรอืแมแ้ต่
คลนิิกทัง้หลาย นอกจากนี้ยงัมโีรงพยาบาลสตัว ์ รวมทัง้รา้น
สกั พวกนี้กม็นี ้าเลอืดน ้าเหลอืงทีจ่ะมาแพรก่ระจายเชือ้ไปได ้
เชือ้ทีร่ะบาดทีส่ดุกค็อืเชือ้ HIV หรอื เชือ้ทีม่าจากตบัอกัเสบ
ทีม่าจากน ้าเลอืดสารคดัหลัง่  HIV กเ็ป็นเชือ้อนัตราย ส่วน
เรื่องของตบัอกัเสบกท็ าใหเ้กดิโรคตบัสุดทา้ยกเ็ป็นตบัแขง็ 
หรอืมะเรง็ตบัได ้ ทัง้หมดนี้กเ็ป็นสิง่ทีเ่ราเป็นห่วงเป็นใยวา่
เมื่อทอ้งถิน่ โรงพยาบาล หรอืหน่วยบรกิารเหล่านี้เกดิขยะ
ตดิเชือ้แลว้เอาไปไหน การจดัเกบ็ปจัจุบนัแน่นอนทอ้งถิน่
ตอ้งมกีารจดัเกบ็ และมคีา่ธรรมเนยีม มศีนูยก์ าจดัรวมอยู่ที่
เทศบาล แต่เรื่องของการพกัขยะ การขนขยะยงัเป็นปญัหาที่
เป็นปญัหาตอ้งปรบัปรุงเยอะ ขณะนี้ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั
สัง่การใหท้อ้งถิน่ทุกแห่งออกเทศบญัญตั ิ เรื่องขยะมูลฝอย
ตดิเชือ้ ในการทีจ่ะตอ้งมรีถจดัเกบ็ทีพ่กัขยะนี่ใหถู้กตอ้งตาม
หลกัมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นสขุภาพใน พรบ. สาธารณสุข 
ปญัหาทีพ่บ กค็อืครอบคลุมยงัไมค่รบทุกพืน้ทีก่ย็อมรบัวา่
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จุดทีเ่ป็นประเดน็กค็อืโรงพยาบาลของรฐั โรงพยาบาลของ
รฐัของเราวชริะ โรงพยาบาลปา่ตอง โรงพยาบาลถลาง  ถอื
วา่มกีารก าจดัขยะไดด้รีะดบัหนึ่งแลว้แต่ 21 รพสต สถานี
อนามยัยงัไม่เป็นระบบ พูดงา่ยๆ วา่บางทไีม่ไดเ้กบ็มาทิง้ 
บางทกีอ็าจจะขนส่งไปไมไ่ดต้ามมาตรฐาน เราจะท ายงัไงใน
เรื่องนี้ เราคงมมีตทิีค่ยุไปแลว้วา่ ใหเ้ทศบาลทอ้งถิน่ออกกฎ
ขอ้บงัคบั ท าเรื่องของการท ารถขน กบัท าทีพ่กัขยะ ขณะนี้
เองมนักม็คีวามคบืหน้าในเรื่องนี้พอสมควรกเ็ป็นภาพทีด่ี
ส าหรบัภูเกต็เราทีเ่ป็นอนิเตอรเ์นชัน่เนล มกีารดูแลบา้น 
เมอืงเราพอสมควรโดยเฉพาะตวัองคก์รทอ้งถิน่ ทีป่ระชมุก็
คอืเรื่องของทอ้งถิน่ตอนนี้ทางสาธารณสุขจงัหวดั ไดเ้ชญิ
รามา เขต 11 มาจดัการอบรมให ้ แต่เราไมไ่ดอ้อก พรบ.  
ไม่ไดอ้อกขอ้บงัคบัทอ้งถิน่เรื่องนี้เรื่องเดยีว เราออกเรื่อง
ไขเ้ลอืดออก  เรอืงพวกสตัวเ์ลืย้ง ฯลฯ 

 การจดัหาทีพ่กัขยะมูลฝอย  ขณะนี้กม็ทีีก่ าหนดไวก้็
มเีทศบาล ต าบลเทพกษตัร ี เชงิทะเล  รษัฎา  กด็ าเนนิการ
อยู่  กเ็รื่องจดัสรรงบประมาณกเ็ป็นส่วนหนึ่งทีท่ าเรื่องของ
รถซึ่งขณะนี้รถกจ็ะมทีีว่ชิติ และกข็องเทศบาลภูเกต็กม็อียู่
แลว้  แลว้กต็วัฉลองกส็นใจกเ็ริม่มโีครงการทีจ่ะจดัซือ้รถ
จดัการทีพ่กัขยะ กข็องเราเองทีเ่ป็นปญัหาอยู่ทีก่ราบเรยีน
ท่านมอียู่วา่ ในเขตของถลาง เราเกบ็โดยเอาทุกอนามยัให้
รถของโรงงานวิง่ไปเกบ็มากองไวท้ีโ่รงพยาบาลถลาง แลว้ก็
เทศบาลนครกไ็ปขน  กะทู ้ กไ็ปส่งทีป่า่ตอง  ส่วนอ าเภอ
เมอืงนี่คอืตัง้ใจใหไ้ปส่งทีว่ชริะ แต่ปญัหาวชริะขยะมโหฬาร
มากทา่นคงเหน็คนไขโ้รงพยาบาลวชริะ แต่ละวนัเยอะไป
หมด เพราะฉะนัน้ ขยะเยอะจนกระทัง่ไม่สามารถรองรบัของ
อนามยัทัง้หมดได ้ตอนนี้กใ็หท้างเทศบาลเขา้ไปชว่ยอยู่ แต่
ถามวา่เกบ็ไดส้มบูรณ์มัย้ กไ็ม่ เพราะก าลงัเขามจี ากดั  นี่ละ
ครบัคอืปญัหาทีท่ีเ่ราอยู่มา ตัง้แต่เรื่องของการขดัแยก 
ก าจดัขยะไม่ถูกตอ้ง รวมถงึเรื่องของสิง่ทีเ่ราท าไปแลว้
ขณะนี้กค็อือบรมเจา้หน้าทีผู่ท้ ีจ่ะปฏบิตังิานขยะมูลฝอยตดิ
เชือ้ ก าหนดเรื่องของแบบชนิดของถุงแดง กค็อืปกตทิ่านคง
เคยเหน็ขยะของโรงพยาบาลแบ่งเป็นสองถุง ถุงสดี ากข็ยะ

ทัว่ไป  ถุงแดงชาวบา้นทัว่ไปจะเอาไปท าโน่นท านี่ ไปรือ้ไป
คน้ไม่ไดน้ะครบัเพราะเป็นขยะตดิเชือ้  ถา้มนัโผล่ไปอยู่ที่
ชมุชนตรงไหนท่านตอ้งแจง้เลยนะครบั เพราะถอืวา่อนันี้มนั
ไม่ปรกตนิะอาจจะเกดิจากผูไ้ม่รบัผดิชอบ ท่านคงเคยไดข้า่ว
สมยักอ่นมบีรษิทัก าจดัขยะภาคเอกชนแต่ไมใ่ชจ่งัหวดัภูเกต็ 
เอาขยะนี้ไปทิง้ตามปา่ตามเขามคีนไปรอ้งเรยีน ปรากฏวา่
เปิดมาเป็นผา้กอ๊ซมนี ้าเลอืดน ้าเหลอืงไม่ถกูตอ้ง เพราะ 
ฉะนัน้เรื่องตอ่ไปกค็อื การจดัท าทีพ่กัขยะตดิเชือ้ใน รพสต. 
ซึ่งตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด ข ัน้ตอนใน 
รพสต. คุณหมอ หรอืเจา้หน้าทีพ่ยาบาลทัง้หลาย หรอื
เจา้หน้าทีส่าธารณสุข ทีเ่ขาเยบ็แผล ลา้งแผล มนัมนี ้าเลอืด
น ้าหนองลงไปในตระแกงซึ่งขา้งล่างกจ็ะมถีุงรองรบั  ผา้กอ็ซ
ทีต่ดิเชือ้กต็อ้งขนโดยผา่นถุงแดงมดัผกูอยา่งด ี แลว้ไปวาง
ไวด้า้นหลงั ซึ่งตอ้งมทีีพ่กัรถขนขยะ ซึ่งพวกนี้ตอ้งเสยีบอยู่
หรอืจอดอยู่ในโรงพยาบาลดา้นหลงั ซึ่งเป็นจุดทีเ่รยีกวา่
ขา้งหน้าโรงพยาบาลตอ้งสะอาด เขา้ไปกอ็าจจะเริม่มขียะมี
อะไรทีเ่ป็นขยะตดิเชือ้ จนกระทัง่ตดิเชือ้ทีส่ดุจะอยู่หลงัสุด
เรากข็นออกไปจากจุดบนอาคารไป ณ จุดพกัขยะ  ขณะนี้
ถุงแดงเราม ีแต่รถทีจ่ะขนขยะมนัยงัไมม่ ีปญัหาของเรากค็อื
วา่เราจะออกแบบรถขนนี้ยงัไง เพราะมนัตอ้งสอดคลอ้งกบั
การทีจ่ะใชจ้รงิเชน่ สามารถไปวางขยะแลว้มทีีปิ่ดลงไปใน
ร่องในหลมุไดง้า่ย กส็ามารถทีจ่ะเอามาจอดเสยีบกบัอาคาร
ทีม่ชีอ่งมปีระตูอยู่แลว้ไปวางไดเ้ลยสะดวก เจา้หน้าทีไ่ม่ตอ้ง
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เดนิออกไปขา้งนอก เพราะมนัอาจจะท าใหแ้พร่กระจายเชือ้ 
โดยขนขยะไปปนเป้ือนไดม้ากขึน้ ขณะเดยีวกนัพอขนแลว้ 
คนทีข่นกต็อ้งควบคมุตอ้งใสเ่สือ้ใส่อะไรทีจ่ะป้องกนัการ
ปนเป้ือน แลว้ไปวางทิง้ในเขาเรยีกวา่อาคารพกัขยะ ทนีี้
อนามยัเองคงไม่ตอ้งสรา้งใหญ่โตมากนกัทีคุ่ยกนัไวก้น่็าจะ
สกักวา้งยาวขนาด  1x1 เมตร สงูสกั 2 เมตร เป็นทีพ่กั
ขยะ ประมาณนี้  ถา้เป็นอย่างนัน้เขากต็อ้งไปเกบ็ ตอ้ง
เขา้ใจวา่น ้าเลอืดน ้าเหลอืงจะมหียดตกลงมาซึ่งตอ้งมถีงัเซท็
ขา้งล่าง ไวร้องรบัอย่างน้อยๆ น ้าหยดเหลา่นี้ตอ้งไม่ลงสู่
ธรรมชาตโิดยทนัททีนัใด ตอ้งผา่นระบบถงัเซท็ก่อน
เรยีบรอ้ย ตรงนี้เป็นกระบวนการ ทีไ่มม่กีารด าเนินการ 
เพราะฉะนัน้ความเสีย่ง ทีเ่ราเป็นสถานประกอบการของรฐั
แลว้กเ็ป็นคนดูแลรบัผดิชอบ สภาพทีต่อ้งท าใหถู้กตอ้งเป็น
เรื่องเร่งด่วน 

 เวลาทีเ่ราจะท าทีพ่กัขยะตดิเชือ้ มนักค็งจะตอ้งมทีี่
ออกแบบมาใหส้อดคลอ้งกบัการท างานของเจา้หน้าที ่ และก็
สอดคลอ้งกบัอาคารสถานทีด่ว้ย ขออนุญาตเรยีนท่านตรงๆ 
วา่เราเหน็โรตาร ี ไดม้สี่วนร่วมในการออกแบบแลว้แต่ใครจะ
เรยีก วงเวยีนไขมุ่ก วงเวยีนลูกฟุตบอล แต่จรงิๆ เขา
เรยีกวา่วงเวยีนนรศิร ปรากฏวา่โรตาร ี เป็นผูอ้อกแบบ 
ถงึแมว้า่งบจะไม่ใชข่องโรตารกีต็าม เขาใชง้บจาก
ต่างประเทศ ของท่านไมเคลิ จากมูลนิธ ิSafer Road มาให ้
3 ลา้นกวา่บาท แต่ผมคดิวา่ ตวัส าคญัคอืแบบซึ่งมนั
เหมอืนกบัวา่เป็นการดไีซน์ มาใหส้อดคลอ้งกบับรบิทการใช้
งานรวมทัง้เรือ่งของความสวยงามดว้ย ทางโรตารมีบีุคลากร
หลายวชิาชพี พวกเรามแีต่แพทย ์ มแีต่พยาบาล ออกแบบ
ไม่เป็น  กค็ดิวา่เรื่องนี้น่าจะเป็นจดุร่วมอนัหนึ่ง ทีจ่ะท าให ้
โรตารสีามารถมเีอกลกัษณ์ทีจ่ะปรากฏอยูก่บัหน่วยบรกิาร
อนามยั 21 แห่งได ้ เราคดิวา่ นี่จะเป็นการเริม่ตน้จกิซอแรก
ทีโ่รตารใีช ้ ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเงนิ อาจจะเริม่ตน้ดว้ยความรู้
วชิาชพีทีท่่านออกแบบได ้ แลว้มาชว่ยออกแบบเรา ผมคดิ
วา่อนัดบัตน้ไม่จ าเป็นตอ้ง 21 รพสต. ทนัททีนัใดหรอกครบั 
เริม่จากหนึ่งแห่ง ทีเ่ป็นตวัตน้แบบก่อนแลว้ทดลองใช ้ แลว้

มนัไดผ้ลยงัไงกม็าปรบัปรุงอกีสกัครัง้ ส่วนการสรา้งทมี กม็ี
หลายวธิคีรบัอาจจะใชง้บระดมทุนของโรตารตีอ่ไปกไ็ด ้ หรอื
อาจจะเป็นงบของราชการกระทรวงสาธารณสุขกไ็ดถ้า้ผมขอ
งบได ้ ทีจ่รงิปญัหาของเราขณะนี้คอื อย่างทีท่่านตัง้ค าถาม 
อนามยัไม่มงีบกนัหรอืกเ็รยีนตรงๆ นะครบัวา่ กระทรวงสา
ธารสุขเองมโีรงพยาบาลทัง้หมดขณะนี้ 1,000 แห่ง มากกวา่
ทุกหน่วยงานในประเทศไทยนะครบั อนันี้ยงัไม่รวมสถานี
อนามยัทีม่ที ัง้หมด 10,000 แห่ง  กระทรวงสาธารณสุข มลีกู
เยอะ อนามยัเป็นลูกคนทีอ่ยู่ปลายทางไกลสดุ กม็ปีญัหา
เรื่องงบประมาณ ขณะนี้ยอมรบัขนาดวา่โรงพยาบาลทีเ่ขา
แนะน าผมจรงิๆ ผมนะอยูห่ลกัประกนัทีก่ระทรวงแต่เขา
เรยีกกลุม่ประกนัสงักดัส านกัปลดัผมดูเรื่องเฮลแคร ์ การเงนิ 
ดูบญัชทีุกโรงพยาบาล ยนืยนัวา่ขณะนี้ในโครงการ 30 บาท 
โรงพยาบาลขาดทุนเกนิครึง่กค็อืประมาณบางปีก ็50% บาง
ปีก ็ 60% ขาดทุน บรกิารผูป้ว่ยนอกขาดทุนหมด ทุก
โรงพยาบาล  บรกิารผูป้ว่ยใน มกี าไรอยู่บา้งแต่เริม่จะลดลง
แลว้ โรงพยาบาลเลก็ๆ ขาดทุนขึน้มาเป็นระบบลามมาถงึ 
โรงพยาบาลขนาดกลางกค็อื ขนาด 300 เตยีง  โรงพยาบาล
จงัหวดับางแห่ง พงังาใกลเ้ราขาดทนุปีหนึ่ง 80-100 ลา้น  
ถา้ถามวา่ อยู่ไดไ้ง อยูไ่ดโ้ดยเกบ็เงนิจากคนทีเ่กบ็เงนิได้
อย่างเชน่ฝรัง่ คนต่างถิน่ รวมทัง้เรือ่งของขา้ราชการมาชว่ย 
ตอนนี้ส่วนชว่ยเริม่ไปไม่ไหวแลว้ นัน่เฉพาะโรงพยาบาล 
ส่วนอนามยัเป็นลูกปลายแถว จะมปีญัหาเรือ่งงบประมาณ
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มาตลอด  เพราะฉะนัน้เวลาทา่นไปอนามยั ผมวา่หลายท่าน
คงเคยไป มน้ีองๆ ทีไ่ม่ใชห่มอไปบรกิารอยู่ บางแห่งอนามยั
เราไมค่่อยเป็นระบบ ไมค่่อยเป็นระเบยีบ แต่จรงิๆ ในนัน้
ซ่อนความขาดแคลนตัง้เยอะ ผมคดิวา่ทีน่ี่คอืภูเกต็มนักม็ี
หน้าทีข่องอนามยัเหลา่นี้ตอ้งดูแลพีน้่องประชาชน ไม่ใชแ่ต่
คนไทยรวมทัง้คนต่างประเทศดว้ย เพราะฉะนัน้เป้าหมาย
ของเราคอืท ายงัไงใหอ้นามยัเรายกมาตรฐานขึน้ อย่างน้อย
กเ็ป็นหน้าตาวา่ 21 แห่งทีว่างไปทัว่เกาะนี่ ท าไมขณะนี้ผม
เรยีนท่านโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเกต็ เขาไม่ไดท้ าใน
โรงพยาบาลของเขาเท่านัน้ มโีรงพยาบาลดบีุก กไ็ปตัง้

คลา้ยๆ หน่วยบรกิารแบบคลนีคิปฐมภูมอิยูท่ีใ่กล้ๆ  กบัไม้
ขาว ใกล้ๆ  กบัท่าฉตัรชยั ไปตัง้อยู่ทีพ่งังาดว้ย แต่วา่เขาให้
ความส าคญักบัลกูขา่ยทีเ่ป็นเหมอืนบรกิารขนาดเลก็ เป็น
แบบเครอืขา่ย พอเขาตัง้โรงพยาบาลดบีุก มนัไดม้าตรฐาน
ทนัทเีลย ของเขามอีนามยัเดมิทีย่งัมปีญัหาอยู ่  สิง่ทีอ่ยาก
เรยีนท่าน ดงันี้วา่ถา้อนัไหนทางท่านมคีวามรู ้ มทีกัษะ
ประสบการณ์จะมาชว่ยกนัพฒันาตรงนี้ อนามยักจ็ะถอืเป็น
ขนาดเลก็สุด ล่างสดุทีต่ดิกบัชาวบา้นเรากจ็ะเหน็ผลทีจ่ะได้
ชว่ยกนัสานตอ่ได ้

 ขยะตดิชือ้ มนัมปีระเดน็ส าคญัอยู่  2 เรื่อง คอื ตอ้ง
เกบ็ใหม้ดิชดิไม่ใหม้นัมนี ้าเลอืดน ้าหนองเลด็รอดออกไปได ้
ตอ้งรกัษาอุณหภูมอิย่าใหม้นัเน่าเสยี เพราะมนัมกีลิน่แลว้ก็

อาจจะแพรก่ระจายเชือ้ เพาะเชือ้ใหเ้ยอะได ้หรอืเกบ็ไวน้าน
ไม่ไดถ้า้ไม่มคีวามเยน็ เพราะฉะนัน้อนามยัอย่างนี้ไม่ตอ้งตดิ
แอร ์ แต่อาจจะตอ้งจดัเกบ็ใหม้ดิชดิแลว้กป็รมิาณไม่ตอ้ง
เยอะ เพราะสองวนั สามวนักจ็ะขนแลว้คงไม่รอ 7 วนั  
ต่อไปท่านจะเหน็ถุงขยะจากโรงพยาบาลรฐั จะมรีูปทีเ่ป็น
สญัลกัษณ์บอกวา่ เป็นสิง่ของอนัตรายอยู่ดว้ย เพราะฉะนัน้
ถา้ท่านไปเหน็ขยะในภูเกต็ เปิดมาเป็นผา้ก๊อซแต่ไม่ใส่ถุงสี
แดง มคีวามผดินะครบัถอืวา่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

ผมมโีอกาสดทีีม่าท างานทีจ่งัหวดัภูเกต็ ผมเหน็วา่
ปญัหาสุขภาพทีจ่งัหวดัภูเกต็มอีกีเยอะทีเ่รายงัตอ้งพฒันา
เพื่อไปใหถ้งึค าวา่คุณภาพของคนภูเกต็ ผมคดิวา่ขณะนี้เรา
มโีรงพยาบาลหลายส่วนไม่วา่รฐั เอกชน ทอ้งถิน่ รวมทัง้
ของเราเองดว้ย แต่วา่ตอ้งยอมรบันะครบัวา่รฐัมจีุดอ่อนใน
เรื่องของงบประมาณ ขณะนี้พวกผมมคีวามตัง้ใจแต่ตอ้งม ี
ส่วนร่วมจากทอ้งถิน่ ชมุชน หรอืภาคประชาสงัคมเขา้มา
ชว่ย เพราะฉะนัน้ค าวา่ประชารฐัของนายก คงเอามาใชไ้ด้
กบัการนี้ หรอืชาวบา้นเองกต็อ้งอาจเขา้มามสี่วน อยา่ง
ฉลอง เราเปิดรบับรจิาคเพราะเราเชือ่วา่เครือ่งไมเ้ครื่องมอื
มนัคงตอ้งมปีระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมขอกระทรวงไป
อาจจะไดไ้ม่หมด อย่างทีว่า่กระทรวงลูกมากลกูหลายคน แต่
องคก์รภาคทอ้งถิน่ขณะนี้ตวัอยา่ง อยา่งวชิติ เทศบาลวชิติ
ท่านนายกใหเ้ปิดแผนก O P D  เลยเหมอืนกบัเป็น
โรงพยาบาล เป็นคลนิิกตัง้คู่กบัคลา้ยๆ กบัอนามยั  อนามยั
ท าส่งเสรมิป้องกนั  ทางทอ้งถิน่ท าเรื่องรกัษาแต่รกัษา
เบือ้งตน้ คนไขไ้ม่ตอ้งไปแน่นทีโ่รงพยาบาล จรงิๆ เราก็
อยากใหม้นีะ ทอ้งถิน่ทุกทอ้งถิน่ในจงัหวดัภูเกต็ซึ่งฐานะดี
ขณะนี้ถนนหนทางท ากนัหมดแลว้ใหม้าท าเรื่องของคลนิิก 
จา้งหมอเกษยีณกไ็ด ้ พยาบาลมา 1 กไ็ดม้าอยู่ แลว้บรกิาร
เหมอืนกบัเป็นคลนิิกเอกชนแต่ตัง้ใกลอ้นามยัเพื่อท างานคู่
กนัเจอโรคอะไร ควบคุมโรคยงัไงตอ้งส่งตอ่กนันะครบัไม่ใช่
ทอ้งถิน่ท าไปทาง เราท าไปทางไม่ถูก  ในขณะเดยีวกนัเรามี
ปญัหาเรื่องความแออดั ทีโ่รงพยาบาล  วชริะแออดัทัง้ผูป้ว่ย
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นอก ผูป้ว่ยใน ขณะนี้เวลาท่านจองหอ้งพเิศษท่านตอ้งใช้
เสน้นะ ขนาดหอ้งนอนเตยีงธรรมดายงัตอ้งใชเ้สน้เลย หลงัๆ 
ตอ้งนอนหน้าลฟิท ์  กย็อมรบัวา่มนัแน่นทัง้นอกทัง้ในเลย
วชริะถา้ โรงพยาบาลอ าเภอถลาง จะแน่นเฉพาะผูป้ว่ยนอก 
ผูป้ว่ยในยงัวา่งอยู่สกั 50  เตยีง  เตยีงหอ้งพเิศษวา่งเหตุผล
เพราะมนัไมม่หีมอเฉพาะทางมาอยู่ ทีโ่รงพยาบาลอ าเภอ
ถลางมหีมอเฉพาะทางคนเดยีว  ปา่ตองอาจจะมหีมอเฉพาะ
ทางหลายคน แต่วา่หอ้งวา่งอยู่เยอะเราถงึอยากจะขยบั 
โรงพยาบาลวชริะออกไปหมอทีว่ชริะเยอะ แต่หอ้งตรวจมี
น้อยหมอบางแผนกม ี 10 กวา่คน มหีอ้งตรวจสองคน
เนื่องจากมหีมอหลายแผนก กแ็บ่งกนัคนละหอ้งสองหอ้ง 
หอ้งผา่ตดัมหีมอผา่ตดั 10 กวา่คน มหีอ้งผา่อยู่สองหอ้ง 
เพราะฉะนัน้ ถา้ยกหมอเหล่านัน้มาในโรงพยาบาลทีม่เีตยีง
วา่ง หอ้งผา่ตดัวา่งพูดมาเยอะฝากทา่นชว่ยไปคดิ เชน่  

โรงพยาบาล อบจ.  อบจ. อาจจะมปีญัหาเรื่องของขาดทุนปี
ละ 200 กวา่ลา้น  ขณะนี้คยุกนัระหวา่งผูว้า่กบัทมีน่าจะให้
วชริะ ขยายไปลงทีน่ัน่เลยแลว้ร่วมบรหิารกบัทอ้งถิน่ใหม้นั
เหมอืนกบัวา่ทอ้งถิน่สามารถทีจ่ะร่วมงานไดไ้มต่อ้งจา้ง
เอกชนไดม้ัย้ เพือ่ลดการขาดทุนปีละ 200 กวา่ลา้น  แต่ก็
ตอ้งยอมรบัวา่ประเดน็นี้ไม่รูใ้ครจะไปคาดไดว้า่อ านาจอยู่ที่
ตวัทอ้งถิน่เองทอ้งถิน่เองกไ็ดเ้รื่องของผลงานกบัประชาชน
ไปแลว้อยู่ๆ ใหเ้ปลีย่นรูปแบบกอ็าจจะไม่ แตผ่มคดิวา่ถา้มี
กระแสจากพีน้่องประชาชนคนภูเกต็ไปวา่อยากให้
โรงพยาบาลวชริะมนัเบาลง ขณะนี้หอการคา้เริม่ออกส่ง
เสยีงแลว้นะครบัเขาจะเอาเขา้วาระดว้ยเรยีกรอ้งใหว้ชริะไป
รบัผดิชอบโรงพยาบาล อบจ. แลว้กใ็หโ้รงพยาบาลนี้ท าให้
เกดิเป็นประโยชน์วา่ลดความแออดัของโรงพยาบาลวชริะได้
จรงิ  

กราบเรยีนทา่นนี้คอืปญัหาทางสขุภาพในจงัหวดั
ภูเกต็ทีท่างพวกผมรบัผดิชอบอยูอ่าจจะมาน าเสนอท่านรบั
ฟงัแลว้กอ็าจจะคดิวา่ในวนัขา้งหน้าท่านอาจจะใหค้วามเหน็
หรอือาจจะใหค้วามสนบัสนุนในบางเรื่องซึ่งกใ็นอนาคต
น่าจะไดร้บัฟงัพดูคุยตลอดไป 

อวิชชามนาล้น  มลทิน  

โง่เขลาเมามัวจินต์  หม่นไหม้  

ทุกข์เข็ญคร่อมชีวิน  เคืองขัด  

คงสัตย์สมบัติให้  ไม่รู้ชั่วดี  

ดวงฤดีใดหลุดพ้น  ตัณหา  

ปราบกิเลสมารยา  ชั่วร้าย  

หยุดกรรมบาปหยาบหนา  สุจริต  

ชีวิตพิสิฐคล้าย  บัวพ้นชลสินธุ์  
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นำยกสโมสร นย.เลิศรตัน์ ผิวงำม 

อปุนำยก 1 อน.วริชั เอ่งฉ้วน อปุนำยก 2 อน.โชคชยั  งานทว ี  

เลขำนุกำรสโมสร นยล.พทัธธ์รีา  กติตวิรีะนนท์ เหรญัญิกสโมสร อน.ณิญาภษัร์ โพชนุกูล 

ปฎิคมสโมสร       อน.ปรมิ สวุรรณเลศิ นำยกรบัเลือก ปี 60-61 นยล.พทัธธ์รีา กติตวิรีะนนท์ 

นำยกเพ่ิงผำ่นพ้น อน.ธนิต ตนัตวิทิ ประธำนฝ่ำยบริหำรจดักำรสโมสร รทร.มณีพรรณ ตนัตพิรสวสัดิ ์

ประธำนฝ่ำยสมำชิกภำพ อน.โชคชยั ชวีเจรญิกุล ประธำนฝ่ำยมูลนิธิโรตำรี อน.วทิติ เอกวานิช 

ประธำนฝ่ำยประชำสมัพนัธ์ รทร.พทัธธ์รีา กติตวิรีะนนท์ ประธำนฝ่ำยบ ำเพญ็ประโยชน์ อน.สาโรจน์ องัคณาพลิาส 

ผูฝึ้กอบรมของสโมสร อน.ศกัดิ ์คิว้ด า ประธำนฝ่ำยกิจกรรมเยำวชน รทร.สวนศร ีเตี่ยวสกุล 

รายงานคะแนนการประชุมประจ าสัปดาห์ เดือนสิงหาคม 2559 

วนัท่ี สมำชิกทัง้หมด ร่วมประชมุ เปอรเ์ซน็ต์กำรประชมุ 

3 สงิหาคม 2559 22 15 68.18% 

10 สงิหาคม 2559 22 14 63.64 % 

อน.วทิติ เอกวานิช เป็น

ตวัแทนสโมสรโรตารภูีเกต็ 

ร่วมแสดงความยนิกบั น้อง

พนาวรรณ พฒัน์จร บุตร ีอน.

จรลั พฒัน์จร สโมสรโรตารี

พงังา เขา้พธิวีวิาห ์ กบั น้อง

มานพ ศรดี ีณ หอ้งบรรจงแก

รนดบ์อลรูม 9-10 โรงแรม

บรรจงบุร ี จงัหวดัสุราษฎร์

ธานี เมื่อวนัที ่ 15 สงิหาคม 

ตัวแทนสโมสรโรตารีภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับงานวิวาห์บุตรี อน.จรัล 


